

สงกรานต์ วันแห่งความรัก

เมื่อวันที่ 13 เมษายน เวียนมาบรรจบครบรอบในแต่ละปี
ประชาชนชาวไทยถือกันว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยการนับเวลา



ตามหลักจันทรคติที่มีมาแต่โบราณกาล
ในวาระเช่นนี้ประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะ
อยู่ในประเทศไทยหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง

ของโลกต่างพากันเฉลิมฉลองปีใหม่แบบไทยๆ ตามความสะดวก
ของตนๆ เพราะวันปีใหม่แบบไทยๆ นี้สะท้อนวิถีไทยๆ หลายๆ
อย่าง ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่สะท้อนออกมา

1. วันสงกรานต์เป็นวันกตัญญูทเวที เพราะเป็นวันที่ลูกหลาน
พากันแสดงความเคารพสักการะแก่ผู้สูงอายุในครอบครัว ใน
สังคมและในประเทศชาติด้วยการรด
น้ำคำหัว ขอมมาลาโทษที่เคย
ล่วงเกินด้วยกายกรรม วาจกรรมและ
มโนกรรมที่อาจจะเคยพลาดพลั้งล่วงเกินกันมาในรอบปี
ขอให้กรรมนี้กลายเป็นอโหสิกรรม ไม่มีเวร ไม่มีภัยต่อกันและ



ขอพรจากผู้ใหญ่ให้มีกำลังใจสู้อุปสรรคนานาประการที่จะมา
แผ้วพานให้ผ่านพ้นไปด้วยดี

2. วันสงกรานต์ เป็นวันรวมญาติแห่งปี จะเห็นได้ว่า ลูกหลานที่
ออกจากบ้าน ไปทำงาน หรือไปเรียนหนังสือ อยู่ต่างบ้านต่าง
เมือง เมื่อใกล้วันสงกรานต์เข้ามา จะพากันเดินทางกลับบ้านเกิด
เมืองนอนเพื่อร่วมฉลองวันสงกรานต์กับพ่อแม่ญาติมิตรที่
ใกล้ชิดในครอบครัวและในชุมชนของตน

3. วันสงกรานต์ เป็นวันทำบุญ และการปฏิบัติธรรม เพื่อความ
บริสุทธิ์ทางกาย วาจา และใจ ของตนๆ จะเห็นได้ว่า เมื่อญาติ



มิตรพากันมารวมตัวกันที่บ้านเกิดเมือง
นอนแล้ว พอถึงวันสงกรานต์ก็จะพากัน
ไปวัดทำบุญ ให้ทาน สมาทานศีลและ

เจริญภาวนายังวัดใกล้บ้าน เพื่อทำบุญร่วมกันได้พบปะ

สังสรรค์กับญาติมิตรในท้องถิ่นเดียวกันที่ต่างก็มา

ทำบุญที่วัดเพื่อทำกาย วาจาและใจให้บริสุทธิ์ดุจเดียวกัน

4. วันสงกรานต์เป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคี ที่จะเห็นได้จาก
การที่ประชาชนจากชุมชนเดียวกันพร้อมใจกันมาขนทรายเข้า



วัดเพื่อก่อกองทราย จุดประสงค์ดั้งเดิม
ของการก่อกองทรายก็เพื่อเตรียมทรายไว้
สร้างเสนาสนะหรือธรรมศาลาอันจะเป็น

สาธารณสมบัติกลางของชุมชนที่จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันใน
การพัฒนาจิตใจให้มีความเยือกเย็นสดใสด้วยการมาศึกษาและ
ปฏิบัติธรรมร่วมกัน

5. วันสงกรานต์ เป็นวันกระจายรายได้และการเคลื่อนย้ายกระแส
เงินจากที่กระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงให้กระจายไปใช้จ่ายใน
ชนบท โดยผ่านการเดินทาง การท่องเที่ยว การทำบุญใน
รูปแบบต่างๆ การทอดผ้าป่าและการซื้อขายข้าวของเครื่องใช้
เช่น อาหาร ผักผลไม้ที่จะนำมาปรุงอาหารและใช้สอยกันใน
โอกาสที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมากมายหลายเท่าตัวในแต่ละ
ท้องถิ่น
6. วันสงกรานต์ เป็นวันหยุดพักผ่อนในเมืองหลวง เพราะ
ประชาชนประมาณเกือบครึ่งหนึ่งที่อาศัย ทำงานและเรียน
หนังสือมาจากท้องถิ่นต่างจังหวัด เมื่อมีวันหยุดเทศกาลพิเศษ
อย่างนี้มาถึง ภาพที่เห็นกันชินตาคือการเดินทางหลังไหลออก

จากเมืองหลวงมุ่งหน้าสู่ต่างจังหวัด ทำให้รถบริการขนส่งไม่ว่าของเอกชนหรือของรัฐบาลแน่นขนัดจนต้องจัดเที่ยวเดินทางพิเศษให้อีกหลายเที่ยวหรืออีกหนึ่งเท่าตัว รถในเมืองหลวงที่เคยวิ่งขวักไขว่ แออัดและติดกันเป็นเวลานานๆ เผลอลาญพลังงานไปมากก็จะวิ่งได้สั้นไหลเดินทางไปไหนมาไหนอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ พลังงานที่เผลอลาญก็น้อยตามลงไปด้วย

7. วันสงกรานต์เป็นวันสืบสานวัฒนธรรม ไม่ว่าจะคนไทยจะอยู่ส่วนไหนของโลกแม้ว่าวันสงกรานต์จะไม่ตรงกับวันหยุด แต่เมื่อถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์จะพยายามจัดงานสงกรานต์กันตามวัดวาอารามหรือศูนย์ชุมชนที่เห็นว่าสะดวกเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามที่แสดงออกถึงของรากเหง้าและความเป็นมาแห่งบ้านเกิดเมืองนอน

8. วันสงกรานต์เป็นวันแห่งความเอือกเย็น การจัดกิจกรรมต่างๆ

ในวันสงกรานต์มีน้ำเป็นหัวใจของกิจกรรมหลายๆ อย่าง เช่น การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การสงน้ำพระสงฆ์ และ



พระพุทธรูป การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนาน ความหมายของ

น้ำสะท้อนถึงคุณธรรมแห่งความเอื้อเฟื้อเมตตากรุณาและการ
จับกลุ่มเป็นปีกแผ่นของชุมชน หรืออาจจะสะท้อนถึงภูมิภาค
ซีกโลกด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นเขตร้อน เมื่อถึง
เดือนเมษายน ก็ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน อากาศส่วนใหญ่ของประเทศ
จะร้อนและแห้งแล้ง ยกเว้นปีนี้ (2554) ที่พายุกระหน่ำและน้ำ
ท่วมในเดือนมีนาคมและยังคงมีน้ำท่วมขังหลายแห่งมาถึงเดือน
เมษายน แต่ถ้าเป็นภาวะปกติเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่
อากาศกำลังร้อนเหมาะที่จะจัดงานสงกรานต์สาดน้ำประแป้ง
กันอย่างสนุกสนานและคลายร้อน

วันสงกรานต์มีความสำคัญในด้านการสร้างความเป็นปีกแผ่น
ของสังคม เป็นวัฒนธรรมแห่งความเอื้อเฟื้อเจือจุนและเห็น
คุณค่าของมนุษย์ร่วมกัน ร่วมชุมชน ร่วมประเทศชาติและ
กระจายไปยังเพื่อนร่วมโลกได้ เพราะเป็นที่มาแห่งคุณธรรมที่
จะต้องปฏิบัติต่อกันหลายประการคือ เมตตาทายกรรมแสดงออก



ทางกายให้แก่กันและกัน ได้รับทราบว่า ต่างคน
ต่างมีความรักมีความปรารถนาดีต่อกัน เมตตา

วิถีกรรม พุคจาปราศรัยด้วยอัชฌาศัยไมตรี มีความอ่อนโยนสุภาพ
 เมตตามโนกรรม มีความปรารถนาดีและให้อภัยแก่กันเมื่อ
 กระทบกระทั่งกันบ้าง สีสสามัญญตา เคารพกฎระเบียบแห่ง
 สังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยสันติ และทิวฐีสามัญญตา มีความ
 ปรารถนาร่วมกันให้ตนเอง ครอบครัว ญาติมิตร ชุมชน สังคม
 และโลกอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
 เลย

5 เมษายน 2554 เวลา 5.45 น.

วัดพุทธธรรม เมืองวิลโลบรุก มลรัฐอิลลินอยส์



ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

เจ้าอาวาสวัดลอยฟ้า (Sky temple no boundary)

www.skytemple.org